



Kiến Xương

Khát vọng phát triển từ những định hướng lớn

Nói đến Kiến Xương là nghĩ về một vùng đất chiêm trũng, khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế ở vùng đất này ngày nay cho thấy khát vọng lớn lao của chính quyền và người dân để không ngừng phát triển, xứng với tiềm năng, thế mạnh của mình bằng những hướng đi, giải pháp cụ thể.

Thay đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Ông Trần Xuân Lương, thôn Tây Nghĩa, xã Minh Quang là người đầu tiên ở Kiến Xương thực hiện tích tụ ruộng đất. Ông cho biết: Làm nông nghiệp thì ai cũng làm được nhưng mục đích làm kinh tế từ nông nghiệp

thì không phải ai cũng nghĩ đến. Vì thế, trước diện tích ruộng đất lớn ở địa phương bị bỏ hoang, năm 2012 tôi tích tụ, cải tạo lại và từ đó đầu tư hệ thống máy móc, máy sấy ngay tại cánh đồng để thuận tiện trong sản xuất.

(Xem tiếp trang 2)
THU THỦY



Cầu Cam được đầu tư xây dựng góp phần tạo đà cho công nghiệp huyện Kiến Xương phát triển.

Quý I/2023, tổng thu nội địa đạt 1.890 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết quý I/2023, tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện đạt 1.890 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán Bộ Tài chính, 16,7% dự toán HĐND tỉnh, bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu từ thuế và phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 1.237 tỷ đồng, đạt 16,1% dự toán, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tổng số 16 chỉ tiêu thu do ngành thuế quản lý có nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ dự toán cao như: thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 34,9%, các loại phí và lệ phí đạt 33,6%, thuế thu nhập cá nhân đạt 30,1%...

Với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách quý II/2023 đạt 2.795 tỷ đồng, thời gian tới, ngành thuế tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế,

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Eiffel (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng).

Gần 3.863 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi ủy thác qua tổ chức đoàn thể

Tên địa bàn tỉnh hiện có 4 tổ chức đoàn thể nhận ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến hết tháng 3/2023, các tổ chức đoàn thể đang quản lý 2.719 tổ tiết kiệm

và vay vốn với tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt gần 3.863 tỷ đồng với 91.540 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn, tăng 2,92% so với thời điểm 31/12/2022, chiếm 99,86% tổng dư nợ cho vay. Qua đánh giá, xếp loại, đến hết

quý I/2023, toàn tỉnh có 2.586 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, 95 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá, 34 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình và 4 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu.

KIM NGÂN

▶ THÀNH PHỐ

Thực hiện 25 dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án công trình trọng điểm, các dự án tạo nguồn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Quý I/2023, thành phố đã tổ chức thực hiện 25 dự án; hoàn thành và cơ bản hoàn thành 6 dự án đường vành đai phía Nam (đoạn từ cầu ngang S1 đến Chu Văn An kéo dài), trụ sở Công an xã Vũ Phúc, hồ Ty Diệu, 26ha xã Phú Xuân, đường 454, đường đến trung tâm xã Vũ Đông. Đã lập 16 phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền 106,5 tỷ đồng; duyệt 13 phương án với số tiền 112 tỷ đồng; đã chi trả gần 64 tỷ đồng cho các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân. Tuyên truyền, vận động 14 hộ đã có quyết định cưỡng chế chấp hành bàn giao mặt bằng; thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ thuộc 2 dự án đường 454, 26ha xã Phú Xuân.

Thời gian tới, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật; đồng thời, vận dụng linh hoạt, đúng chế độ chính sách trong công tác GPMB, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

MINH NGUYỆT

▶ Chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân

Hiện nay, trà lúa xuân sớm trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến phân hóa đòng, lúa xuân đại trà đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh.



Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn hại lúa.

Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên đồng ruộng, bệnh đạo ôn đã phát sinh, gây hại trên một số giống lúa nhiễm bệnh cây sớm như nếp địa phương, TBR225... tỷ lệ bệnh nơi cao 3 - 5%,

(Xem tiếp trang 4)

NGÂN HUYỀN

Tư vấn tuyển sinh - ngày hội của học sinh

(Xem trang 3)



Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình và các trường THPT trong tỉnh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp

(Xem trang 4)